

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị toàn...

hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều bởi...

Sau khi các đại biểu đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19...

Theo báo cáo của UBND tỉnh: Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát đã tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Kinh tế tăng trưởng chậm lại. Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu như may mặc, da giày, cơ khí, điện tử... gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất...

toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các xã, phường, thị trấn phải sẵn sàng an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Với Thái Bình, việc đề ra các giải pháp phải đặt trong bối cảnh cụ thể của tỉnh, sát với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, ý kiến của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục tập trung cao độ, triển khai thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã đề ra trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế toàn dân, đặc biệt là khai báo y tế đối với những người trở về địa phương từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, những tỉnh có dịch để chủ động, sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong quản lý, giám sát những người từ vùng có dịch về Thái Bình, những người lạ vào địa phương, đến các đơn vị; tiến hành các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Trong quá trình cách ly phải tiến hành khám sàng lọc phát hiện sớm những người nhiễm Covid-19 để có biện pháp xử lý kịp thời. Tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân hiểu được nghĩa đồng bào, sẵn sàng đón người con xa quê về với quê hương, tuân thủ đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực thi đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để giảm thiểu tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực



Các đại biểu quyền góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: NGỌC LINH

chính quyền tỉnh, bảo đảm phát triển bền vững.

Quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy tỉnh, các đề án của chính quyền tỉnh đã ban hành trong thời gian qua các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời tháo gỡ thực chất những khó khăn cho doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh ở cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, bảo đảm an sinh, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ của các cơ quan, cán bộ, công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm chi phí thời gian, chi phí vật chất cho các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận tại hội nghị này làm căn cứ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện. Các ngành, các địa phương nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chủ động kiểm điểm lại những việc đã làm, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, để ra các biện pháp khắc phục kịp thời và các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh trên địa bàn.

hội, đội tích cực vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo từng lứa tuổi, năng lực; gần hoạt động đoàn, hội, đội với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi được trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành. Tập trung khắc phục tính hình thức, hành chính trong các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội; thường xuyên rút kinh nghiệm, tổng kết các mô hình, rút ra bài học, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng kịp thời cách làm hay, sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Đoàn thanh niên các cấp phải nghiêm túc đánh giá đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội để đề xuất với cấp ủy cùng cấp ban hành đề án, kế hoạch, lý trình để khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác cán bộ đoàn, hội, đội. Đối với những nơi khuyết thiếu nhiều cán bộ đoàn thì cấp ủy nghiên cứu điều động, phân công cán bộ trẻ đủ điều kiện để đảm nhận, đồng thời đẩy nhanh quá trình sơ tuyển để sớm tổ chức kỳ thi tuyển dành riêng cho cán bộ đoàn chuyên trách.

SẼ TỔ CHỨC KỶ THI...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những nội dung kết luận của đoàn công Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đoàn thanh niên và công tác tổ chức, cán bộ chiều ngày 19/3. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch, tuyển chọn, quản lý, bố trí sử dụng, luân chuyển và tạo cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá cao, khuyến khích được cán bộ đoàn tích cực cống hiến cho các hoạt động đoàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng công tác đoàn thanh niên và công tác tổ chức, cán bộ, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, và giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của các tầng lớp thanh thiếu nhi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cán bộ đoàn, hội đã và đang là nguồn bổ sung cho các chức danh khuyết thiếu của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Trên cơ sở chỉ ra những hạn

chế, nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động của tổ chức đoàn thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm điểm sản phẩm của các hoạt động của mình đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, để xuất những giải pháp để tập trung khắc phục, loại bỏ tư tưởng khoán trắng, phó mặc công tác giáo dục thanh thiếu nhi cho tổ chức đoàn, hội, đội. Chủ động giao việc theo hướng đặt hàng cho đoàn thanh niên, tạo điều kiện, giúp đỡ, phân công cán bộ cấp ủy theo dõi, giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Lãnh đạo cấp ủy các cấp chú trọng rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách. Đối với cấp xã, phải có cơ chế vận dụng cụ thể ngay trong nhiệm kỳ này, đối với cán bộ chưa đủ điều kiện, có cơ hội luân chuyển thì tiếp tục cơ cấu trong cấp ủy để đảm đương công tác đoàn, hội nhưng ngay sau đó phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu những đồng chí này phải hoàn

thành việc học tập để đủ điều kiện điều động, bố trí sang vị trí công tác khác. Đối với cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện trở lên, các huyện ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng đề án công tác cán bộ đoàn để đánh giá đội ngũ cán bộ đoàn thời gian tới, xác định nhu cầu tuyển chọn cán bộ đoàn có năng khiếu, tố chất thủ lĩnh thanh niên, được đào tạo chuyên ngành không chỉ phù hợp với công tác thanh niên mà còn phù hợp với việc luân chuyển sau khi trưởng thành. Tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển dành riêng cho cán bộ đoàn chuyên trách, muộn nhất trong quý III/2020.

Đối với tổ chức đoàn thanh niên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cán bộ đánh giá sát tình hình thanh niên, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ở từng địa bàn, lĩnh vực để đưa ra các mô hình, phương thức hoạt động phù hợp. Các cấp bộ đoàn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức. Tổ chức đoàn

thành viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo từng lứa tuổi, năng lực; gần hoạt động đoàn, hội, đội với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi được trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành. Tập trung khắc phục tính hình thức, hành chính trong các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội; thường xuyên rút kinh nghiệm, tổng kết các mô hình, rút ra bài học, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng kịp thời cách làm hay, sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Đoàn thanh niên các cấp phải nghiêm túc đánh giá đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội để đề xuất với cấp ủy cùng cấp ban hành đề án, kế hoạch, lý trình để khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác cán bộ đoàn, hội, đội. Đối với những nơi khuyết thiếu nhiều cán bộ đoàn thì cấp ủy nghiên cứu điều động, phân công cán bộ trẻ đủ điều kiện để đảm nhận, đồng thời đẩy nhanh quá trình sơ tuyển để sớm tổ chức kỳ thi tuyển dành riêng cho cán bộ đoàn chuyên trách.

KUÂN PHƯƠNG

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết chế độ tiếp theo của xã viên và công nhân lao động

Hội đồng giải thể Xí nghiệp Cơ khí Phương Đông thông báo

Thực hiện nghị quyết đại hội xã viên 18/7/2019 - Hội đồng giải thể xí nghiệp đã giải quyết quyền lợi cho xã viên và công nhân lao động đợt 1 từ 11 đến 15/1/2020.

Để kết thúc việc giải quyết quyền lợi cho xã viên và công nhân lao động của Xí nghiệp. Hội đồng giải thể thông báo lần cuối cùng:

- Những xã viên và công nhân lao động chưa đăng ký hoặc chưa có tên trong danh sách giải quyết chế độ.

- Các cá nhân có kiến nghị xem xét lại thời gian công tác và chế độ trong danh sách đã niêm yết đến đăng ký lại (theo mẫu) trực tiếp với hội đồng giải thể của xí nghiệp.

Thời gian từ 28/3 đến 29/3 năm 2020 theo giờ hành chính. Địa điểm: Phòng lễ tân khách sạn Sông Trà, thành phố Thái Bình.

Khi đi mang theo CMND và SĐT liên hệ. Những người có tên trong danh sách chưa lĩnh chế độ không có kiến nghị xét lại thì không phải đăng ký.

Những người ở xa có thể kiến nghị qua đường bưu chính.

Địa chỉ nhận: Phạm Trung Thịnh, SN 37, ngõ 131, tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. SĐT: 0369 462 620

Qua thời hạn trên hội đồng giải thể không xem xét và giải quyết bất kỳ trường hợp nào về giải quyết chế độ xã viên và công nhân lao động.

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI THỂ Hoàng Chúc

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tuấn. Đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Phạm Văn Tuấn có trách nhiệm phối hợp với các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và kết nối với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để ra đổi mới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh Thái

Bình, nhất là trong việc phân ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, truyền tải tinh thần của Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội đến với các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, cùng với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để ra. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh

Thái Bình hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử xây dựng pháp luật, tổ chức tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để tháo

gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với cương vị Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn lao, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, bản thân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tôi: Trần Văn Đán, vợ là Bùi Thị Mến. Địa chỉ thường trú: Thôn Bát Cấp Đông, xã Bắc Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

Vợ chồng tôi được UBND huyện Tiên Hải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1315/QSDD, ngày 3/3/1997, tổng diện tích 1.682m² (gồm 156m² đất ở, 230m² đất ao và 1.296m² đất trồng lúa) đứng tên Trần Văn Đán.

Trong quá trình quản lý và sử dụng đất tôi đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Ái ngại được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!